



Thứ Hai, 09/04/2007, 05:43 (GMT+7)

## Guitar của đam mê và tình thương

TT - Hội ngộ tình cờ ở quán nước, họ gặp nhau ở lòng say mê với cây đàn guitar, ba chàng trai tay không đã quyết định “góp gạo thổi cơm chung”.

Dàn máy tính của Lê Việt Dũng, căn phòng được sửa sang lại của nhà Nguyễn Hùng Phong... trở thành tài sản chung khởi điểm của Câu lạc bộ Lê Nguyễn Trần.

Tháng 8-2006, ba chàng trai Lê Việt Dũng, Nguyễn Hùng Phong và Trần Trung Kiên lập ban chủ nhiệm CLB Lê Nguyễn Trần, bắt đầu một kế hoạch lâu dài. Không chỉ có duyên với guitar, ba chàng trai tuổi 30 này đều là những tay guitar có “tâm” trong làng guitar: họ từng nhận giải thưởng về guitar tại Đại nhạc hội guitar toàn quốc lần nhất tổ chức tại Hà Nội năm 2002; Hùng Phong và Trung Kiên là giảng viên Nhạc viện Hà Nội, còn Việt Dũng là sinh viên năm cuối khoa accordion - guitar - jazz Nhạc viện Hà Nội.



Hùng Phong đang biểu diễn trong đêm quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt - Ảnh: N.Q.

CLB “đóng đô” tại số 2 ngõ 370 Cầu Giấy (Hà Nội). “Tụi mình đã mở lớp dạy guitar tại nhiều trường đại học ở Hà Nội, những học viên này lại tham gia thành lập và là thành viên các CLB guitar tại trường” - Hùng Phong, chủ nhiệm CLB Lê Nguyễn Trần - nói về mô hình hoạt động ban đầu của CLB. Đến nay, hội viên CLB Lê Nguyễn Trần đã lên đến con số hàng nghìn. Trung Kiên cho biết: “Tham gia các lớp học không chỉ có các bạn trẻ, nhiều người cao tuổi như cụ Sỹ đã 83 tuổi ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy vẫn theo học và sinh hoạt. Đó là niềm vui lớn nhất của bọn mình”.

“Tất cả những gì tụi mình cố gắng làm là để nhân lên và duy trì tình yêu guitar cũng như tình yêu thương cộng đồng trong lòng các bạn trẻ” - Việt Dũng, phó chủ nhiệm CLB Lê Nguyễn Trần, chia sẻ.

Sau tám tháng thành lập, CLB Lê Nguyễn Trần đã có những hoạt động gây được chú ý với giới sinh viên Hà Nội: hai buổi biểu diễn từ thiện tại Nhà văn hóa Thanh niên và Trường ĐH dân lập Thăng Long, quyên góp được 10 triệu đồng ủng hộ nạn nhân hai trận bão Chanchu và Xangsane. Khi các thành viên CLB Lê Nguyễn Trần và các CLB guitar thành lập tại các trường ĐH liên kết với nhau, các đêm nhạc cho sinh viên được tổ chức thường xuyên hơn và hiệu quả hơn nhiều.

Dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn vừa qua, hội trường Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội chật kín người với chương trình biểu diễn ra mắt quỹ khuyến học do CLB Lê Nguyễn Trần, CLB guitar các trường ĐH và Đoàn Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội kết hợp tổ chức và thành lập. Lần đầu tiên trong giới sinh viên đã có một quỹ học bổng dành cho những người đam mê guitar học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn. “Quỹ này dành cho những người chơi guitar, đồng thời được dùng để hỗ trợ các bạn học văn hóa. Đó cũng là cách để tụi mình khuyến khích và nuôi dưỡng tình yêu guitar nơi các bạn sinh viên” - Hùng Phong giải thích.

Một tin vui với các thành viên CLB Lê Nguyễn Trần: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sing - Việt và Tổ chức Global Education đã đồng ý làm nhà tài trợ chính cho những hoạt động của CLB. Gần đây, Lê Nguyễn Trần đã cộng tác với Viet-guitar.net - diễn đàn trên mạng (forum) dành cho những người yêu guitar VN. Thời gian tới, Lê Nguyễn Trần sẽ mở rộng cơ sở để

những bạn trẻ yêu thích guitar được học một cách bài bản hơn, và để những hoạt động xã hội của CLB mở rộng hơn nữa. T

rung ương Đoàn đã đề nghị CLB Lê Nguyễn Trần dạy thử nghiệm ở 10 trường THPT, nhưng do điều kiện chưa cho phép nên chỉ mới duy trì được ở ba trường. Vì vậy mục tiêu mà CLB hướng tới là tạo nguồn, mở rộng hoạt động giảng dạy ở các trường THPT.

**TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH**